

THẺ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CUỘC THI “TRỌN VẸN TỪNG KHOẢNH KHẮC BÊN FORD TERRITORY CỦA BẠN”

Quy trình đăng ký, Tiêu chuẩn đăng ký và các Quy định có liên quan

1. Giới thiệu chung

Việc tham gia cuộc thi này đồng nghĩa với việc thí sinh chấp thuận tuân theo các Điều khoản, Điều kiện và các Quy định được đưa ra trong văn bản này. Cuộc thi “Trọn vẹn từng khoảnh khắc bên Ford Territory của bạn” (sau đây gọi là Cuộc thi) do công ty TNHH Ford Việt Nam (sau đây được gọi là Ford Việt Nam) có trụ sở chính tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương thực hiện và đã được thông báo thực hiện Hợp lệ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

2. Đối tượng tham gia

Thí sinh phải từ 18 tuổi trở lên (tính theo ngày sinh của thí sinh trên Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực) và là công dân của nước Việt Nam, có tài khoản Tiktok hợp lệ tại Việt Nam. Bằng cách tham gia Cuộc thi, thí sinh xác thực đủ điều kiện tham gia và đủ tư cách pháp nhân để nhận giải thưởng nếu trúng thưởng.

Nhân viên của Công ty TNHH Ford Việt Nam được tham gia vào Cuộc thi nhưng không được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng và nhận giải thưởng của Cuộc thi.

3. Thẻ lệ Cuộc thi

Thí sinh bắt đầu được đăng ký tham gia Cuộc thi bắt đầu từ 19 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2022. Các nhiệm vụ diễn ra từ 0 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2022 đến 24 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Cuộc thi được công bố chính thức trên ứng dụng TikTok - <https://bit.ly/Cuoc-Thi-Ford-Territory> – (được coi là trang thông tin chính thức của Cuộc thi) và trên trang website của Ford Việt Nam www.ford.com.vn, hoặc qua hình thức gửi thư điện tử và quảng cáo online. Ford có thể kéo dài khoảng thời gian của chiến dịch, nếu thấy cần thiết mà không cần báo trước.

Không cần phải mua xe hay trả tiền để có thể tham gia Cuộc thi. Mỗi một thí sinh chỉ được tham gia Cuộc thi một lần.

Để tham gia, thí sinh phải đăng ký trên trang web chính thức của Cuộc thi bắt đầu từ 19 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2022. Thí sinh đăng ký trước thời điểm này được coi là không hợp lệ. Ford Việt Nam sẽ từ chối trao giải cho bất kỳ thí sinh nào mà thông tin đăng ký tham gia Cuộc thi không đúng với thông tin xác thực của thí sinh, hoặc thí sinh nhờ người khác đăng ký hoặc sử dụng các biện pháp công nghệ để can thiệp vào hệ thống.

Ford Việt Nam có quyền, bất cứ lúc nào, loại bỏ quyền tham gia của bất kỳ thí sinh nào khi Ford nghi ngờ những thí sinh này sử dụng thông tin giả mạo, không chính xác,

hay sai lệch về chương trình, bao gồm nhưng không hạn chế cả thông tin cá nhân hay đăng kí giả danh dưới nhiều người chơi, địa chỉ email hay tài khoản TikTok.

4. Các Nhiệm vụ thí sinh cần thực hiện khi tham gia Cuộc thi

Cuộc thi có tổng cộng 6 nhiệm vụ. Thí sinh cần hoàn thành ít nhất 4 trong 6 nhiệm vụ này để đủ điều kiện tham gia Bốc thăm Trúng thưởng của chương trình.

Nội dung các Nhiệm vụ sẽ được đăng tải trên trang website của Ford Việt Nam www.ford.com.vn và trang TikTok chính thức của cuộc thi tại địa chỉ <https://bit.ly/Cuoc-Thi-Ford-Territory>.

Các thí sinh cần phải hoàn thành mỗi nhiệm vụ bằng cách thực hiện các video và tải các video này lên trang TikTok của Cuộc thi (mỗi nhiệm vụ tương ứng với một video).

Mỗi thí sinh phải khẳng định rằng các bài dự thi của họ đều thuộc quyền sở hữu bản quyền của họ, bao gồm không giới hạn cả nội dung và hình ảnh liên quan đến nội dung đăng ký tham gia của họ.

Việc đăng tải video lên trang thông tin chính thức của Cuộc thi đồng nghĩa với việc Thí sinh trao cho Ford Việt Nam và các bên liên quan quyền bản quyền miễn phí và toàn cầu đối với việc sử dụng, sao chép, trưng bày công khai, phân phối, sửa đổi và thay đổi, và quyền chuyển giao bản quyền đối với bất kỳ tài liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ văn bản/hình ảnh trong phần đăng ký tham dự Cuộc thi.

Phần nội dung và hình ảnh không chứa thông tin cá nhân về thí sinh hoặc bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý của họ ngoại trừ tên của họ.

Phần nội dung và hình ảnh không chứa bất kỳ vi phạm, đe dọa, sai sót, gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, nội dung bôi nhọ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, khỏa thân, tai tiếng, có tính khêu gợi, có hàm ý xúc phạm hoặc bất hợp pháp và

Phần nội dung và hình ảnh không xâm phạm bản quyền, thương hiệu, quyền hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ người thứ ba hoặc tổ chức, cá nhân nào, hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác, các văn bản và hình ảnh không thể hiện hình ảnh của các thương hiệu thuộc sở hữu của bên thứ ba; tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của bên thứ ba (bao gồm cả âm nhạc); tên, chân dung, giọng nói hoặc các đặc tính khác xác định người nổi tiếng, kể cả còn sống hay đã chết.

Nếu thí sinh không có tài khoản TikTok, thí sinh cần phải đăng ký và tạo một tài khoản mới trên TikTok để tham gia Cuộc thi.

Thí sinh phải hoàn thành 2 nhiệm vụ tại Đại lý Ủy quyền Ford theo chỉ định của ban tổ chức Cuộc thi, các nhiệm vụ còn lại sẽ được thực hiện theo yêu cầu tại thời điểm tham gia Cuộc thi.

Sẽ có hai nhiệm vụ cần phải thực hiện cùng với xe Ford Territory. Trong khi thực hiện hai nhiệm vụ này, các hoạt động như ăn, uống, hút thuốc cả ở bên trong và xung quanh xe đều không được phép. Bất cứ thí sinh nào vi phạm qui định này đều lập tức bị loại khỏi Cuộc thi.

Ford Việt Nam bảo lưu quyền từ chối bất cứ video đăng tải nào vi phạm cơ chế và các điều kiện, điều khoản của Cuộc thi mà không cần phải giải thích. Bất kỳ quyết định

nào của Ford Việt Nam liên quan đến Cuộc thi đều là quyết định cuối cùng, không thay đổi và không được phản đối.

5. Giải thưởng

Các giải thưởng của Cuộc thi được xác định thông qua hình thức Bốc thăm Trúng thưởng, được tổ chức vào ngày 14 tháng 01 năm 2023. Giải Nhất đồng thời là Giải thưởng Lớn của Cuộc thi sẽ chỉ được trao cho một thí sinh hợp lệ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

Cơ cấu giải thưởng	Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)	Trị giá giải thưởng (VNĐ)	Số giải	Thành tiền (VNĐ)
Giải Nhất	Ford Territory phiên bản Titanium X	935.000.000 (*)	01	935.000.000
Giải Nhì	Voucher du lịch	20.000.000	03	60.000.000
Giải Ba	Ford voucher	5.000.000	10	50.000.000
Tổng cộng:				1.045.000.000

* Giá trị quà tặng căn cứ vào giá bán lẻ đề xuất của sản phẩm, dự kiến giá chính thức sẽ được công bố vào ngày 10/10/2022

Tổng giá trị giải thưởng là: 1.045.000.000 Việt Nam đồng.

Lưu ý: Giá trên là giá dự kiến cho phiên bản Ford Territory phiên bản Titanium X. Giá khuyến nghị được công bố tại thời điểm ra mắt xe ngày 10/10/2022 có thể sẽ thay đổi. Ford Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo tới Sở Công thương các tỉnh/Thành phố nếu có sự thay đổi trên giá trị giải thưởng và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung. Ford Việt Nam bảo lưu quyền được thay thế giải thưởng với giá trị tương đương hoặc lớn hơn mà không cần thông báo trước.

Các giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt, hay những hiện vật khác có giá trị tương đương hoặc thấp hơn.

Mọi quyết định của Ford Việt Nam liên quan đến Cuộc thi là quyết định cuối cùng và có tính quyết định trong cuộc thi.

Những người đoạt giải thưởng của chương trình sẽ chịu trách nhiệm chi trả thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Trừ trường hợp được Ford Việt Nam khẳng định tại các quy định này, tất cả các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng sẽ thuộc trách nhiệm của người trúng giải.

6. Công bố Thí sinh trúng giải

Thí sinh trúng giải thưởng của Cuộc thi được xác định thông qua hình thức Bốc thăm may mắn, và sẽ được Ford Việt Nam thông báo qua hòm thư điện tử (email) không

chậm hơn ngày 20 tháng 01 năm 2023. Người trúng thưởng cần phải chứng minh thông tin đăng ký tham gia Cuộc thi phải trùng khớp với thông tin trên Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực. Thí sinh trúng thưởng phải cho thấy được những video của thí sinh thực hiện trong quá trình diễn ra Cuộc thi được đăng tải trên tài khoản TikTok của thí sinh đó. Nếu thí sinh không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên sẽ không trúng giải.

Ford Việt Nam sẽ liên hệ với các thí sinh trúng giải tối đa là 2 lần qua hòm thư điện tử (email). Nếu thí sinh trúng giải không phản hồi thư điện tử của Ford Việt Nam hoặc liên hệ lại Ford qua điện thoại trong vòng 14 ngày kể từ ngày Ford gửi thư điện tử lần thứ 2, thì người trúng giải sẽ mất quyền nhận giải thưởng và Ford Việt Nam bảo lưu quyền lựa chọn và công bố người trúng giải thay thế mà không cần báo trước hoặc thu hồi lại giải thưởng đó.

Quyết định lựa chọn thí sinh trúng thưởng của Ford Việt Nam là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi, không tranh cãi.

7. Bàn giao Giải thưởng

Giải thưởng sẽ được bàn giao trong vòng 14 ngày kể từ ngày thí sinh trúng thưởng gửi xác nhận qua thư điện tử hoặc điện thoại tới Ford Việt Nam.

Hình thức và cách thức bàn giao giải thưởng sẽ dựa trên thỏa thuận giữa Ford Việt Nam và thí sinh trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

8. Bảo mật thông tin

Bằng việc tham gia Cuộc thi, thí sinh đồng ý cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, những thông tin này sẽ được sử dụng bởi Ford Việt Nam cho mục đích quảng bá cuộc thi hoặc cho những mục đích khác được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của Ford Việt Nam. Bằng việc đồng ý với điều khoản này, thí sinh hiểu rằng thông tin cá nhân của thí sinh liên quan đến Cuộc thi sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng bởi Ford Việt Nam phù hợp với Chính sách Bảo mật của Ford đăng tại www.ford.com.vn và các điều kiện và điều khoản được quy định trong Cuộc thi này.

Họ tên và địa chỉ thường trú của thí sinh trúng thưởng sẽ được Ford Việt Nam công bố trên trang website và trên các trang mạng xã hội của Ford Việt Nam.

Bằng việc tham gia vào Cuộc thi, các thí sinh đồng ý cho Ford Việt Nam sử dụng các hình ảnh, video do thí sinh đăng tải trên trang TikTok của Cuộc thi cho các mục đích quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Ford Việt Nam.

9. Miễn trừ trách nhiệm

Ford Việt Nam không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những chi phí, thiệt hại, mất mát, thương tích hay những rủi ro mà thí sinh có thể gặp phải trong quá trình tham gia Cuộc thi hoặc nhận giải thưởng.

10. Các điều khoản chung

Ford bảo lưu quyền hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi những qui định này, kể cả nếu có những lý do khiến cho Cuộc thi này không diễn ra theo kế hoạch mà không cần báo trước. Việc thí sinh tiếp tục tham gia Cuộc thi đồng nghĩa với việc thí sinh chấp thuận những thay đổi do Ford Việt Nam đưa ra. Nếu thí sinh không đồng ý với những thay đổi này, thí sinh đó sẽ không được tham gia Cuộc thi nữa. Các thí sinh đồng ý rằng Ford Việt Nam không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay mất mát xuất phát từ những thay đổi hoặc dừng Cuộc thi.

Việc tham dự vào Cuộc thi được xem như là sự chấp thuận các điều khoản và điều lệ được qui định tại đây. Bất kỳ vi phạm nào từ Thí sinh tới bất kỳ điều khoản điều lệ nào có thể khiến Thí sinh bị mất quyền chơi tiếp mà không cần báo trước.

Ford Việt Nam không đưa ra bất cứ cam kết, thể hiện, ám chỉ hay trả lời bất kỳ phản hồi, gợi ý, hay câu hỏi nào từ các thí sinh tham gia Cuộc thi hoặc cung cấp lí do bao gồm hay không bao gồm cho bất kỳ trường hợp đăng ký nào của thí sinh ở bất cứ giai đoạn nào.

Mọi thắc mắc về Cuộc thi xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm quan hệ khách hàng Ford Việt Nam

Email: fordvn@ford.com

Hotline: 1800-588888